

มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง เงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีนโยบายการรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่บรรจุคุณวุฒิปริญญาโท กรณี ส่วนงานได้รับอนุญาตให้บรรจุอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท ให้ส่วนงานรับจากผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท แผน ก. ที่มีการทำวิทยานิพนธ์ และต้องมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนเท่านั้น เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่สอน และควบคุมวิทยานิพนธ์ และต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาเอก ณ วันสมัคร แต่เนื่องจากมีบางส่วนงานใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ขอรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท แผน ข. ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบาย และแผนในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เห็นชอบในหลักการในช่วง ๓ ปีแรก ให้คณะ บริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง สามารถบรรจุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จากผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท แผน ข. โดยต้องมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน และมีประสบการณ์การทำงานโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัท ที่ตรงตามสาขา หรือเคยเป็นอาจารย์สอนที่ตรงตาม สาขาที่สมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีหลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาโท เพื่อจะได้มีองค์ความรู้และประสบการณ์จริง มาสอนนักศึกษา หรือผู้เข้าอบรมจากสถานประกอบการได้ และสามารถทำผลงานทางวิชาการ เอกสาร ตำรา งานวิจัย พัฒนาได้เป็นอย่างดี เมื่อบรรจุแล้วต้องมีผลงานวิจัยปรากฏในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) หรือมี บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ภายใน ๑ ปี

ทั้งนี้ ในการรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่บรรจุคุณวุฒิปริญญาโท มอบกองบริหารและ จัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ปรับเพิ่มเงื่อนไขในการขอต่อสัญญาหลังจากสัญญาจ้างครบ ๑ ปี เพื่อต่อสัญญาจ้างอีก ๓ ปี ต้องมีผลงานวิจัยที่ทำเป็นทีม หรือทำคนเดียว ที่ลงตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ภายใน ๑ ปี เพิ่มเติม เช่นกัน และให้ส่วนงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด ตามมติของที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖

มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัววิทย์ จตุรพาณิชย์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ ก.บ.ม. และเลขานุการ